

New York, New York

Tác Giả; Tránh Hái

Thứ Hai, 01 Tháng 11 Năm 2010 18:49

Hôm ná khi tôi và tháng bán phái lên New York đá gáp mát sá tá chác quác tá cho công viác tháng nhát, cá hai tháng đáu thát lên cùng mát lúc: “There really is no place like New York”

(không á đáu giáng nhá New York) khi chúng tôi bác ra khái ga xe chính Penn Station á gán góc đáng 34 và 8 ngay trung tâm thành phá.



Hình: VOA

Đáy kháng phái lá lán đáu tián tái đán New York. Vá tái nghiá ná cáng kháng phái lá lán cuái cáng. Nháng 7 lán nhá mát (vá hánh nhá tái đán New York đá đác 7 lán!), lán náo tái cáng cá má giác nhá mánh lá mát anh nhá quá vá tá láng lán tháng phá. Mác dá quá cáa tái hián tái lá thá đá Washington DC vá nhá tái á chá cách nhá cáa áng Táng tháng Obama vái gác đáng.

Thá váy má tái ván bá cháng ngáp bái cái án áo vá náo nhiát cáa New York. Tái nghiá ngái tái tháng nhát ná “there is no other city like New York” cáng chánh vá á đá má náy. Tái đá đán rát nhiáu

thành phố lớn nhất Mexico City là thành phố đông dân nhất thế giới nhưng không có nơi nào náo nhiệt và tràn đầy sức sống như thành phố này. Khu Kowloon ở Hồng Kông thì đông đúc đầy, lúc nào cũng đầy người và người, nhưng nó không to lớn và sang trọng bằng.

London cũng đông dân nhưng đường phố lại như hộp. Bắc Kinh thì gần như, rừng rậm nhưng lúc nào tôi cũng có cảm giác như nó hơi bị thi u sinh khí, tất nhiên, nhất là ở khu quảng trường Thiên An Môn với tượng nh chân dung tóc hói của Mao Trạch Đông chĩa nhìn lên đã thấy chán. Nó khác biệt với một số nơi ở khu quảng trường Times Square ở New York với biển báo ánh đèn, tivi màn hình rộng, nhưng tượng bích chương quàng áo khố ng lập và hàng trăm, hàng ngàn người đi trên khắp mọi nơi trên thế giới.

Không có nơi nào tôi thấy ồn ào, nhộn nhịp bằng khu này. Và không có thành phố nào tôi thấy đa văn hóa bằng thành phố New York.

Đêm hôm ấy sau khi họp xong tôi và thế giới bạn đã ghé vào quán bar gần Times Square để thăm một người bạn lâu năm của tôi hiện đang làm việc ở đây. Cô ấy là người Phi Luật Tân gốc Tây Ban Nha. Sau một lúc hỏi han trò chuyện, cô đã giới thiệu một số đồng nghiệp của cô cũng đang làm việc ở đây. Anh chef gốc người Pháp nghe nói đâu là một trong những đầu bếp Pháp giỏi nhất ở New York. Cô bé chày bàn có giọng nói ngọt ngào như một người mẫu u bóng là cô từ Serbia đã sang New York để làm việc 2 năm. Còn hai anh bạn bàn thì một là người Peru. Người kia gốc Mexico.

Như vậy coi như trong nhóm 7 người chúng tôi trong đêm hôm ấy, chúng ta có đủ các thành phần ... Mọi thứ mà bóng là chúng ta có nơi nào giống như New York.

Ở đây hình như ai cũng tất cả đâu đó đến lập nghiệp. Họ rất nhanh nhẹn, đi bộ mau gấp hai, gấp ba người bình thường. Tiếng kèn, tiếng xe luôn luôn vang vọng khắp nơi. Và lúc nào, ở đâu cũng có người làm việc tất bật tất t t sáng đêm. Bởi vậy đây cũng là thành phố thế giới được mệnh danh là "The City That Never Sleeps".

Có lẽ cũng vì vậy mà hôm tôi vào cơ quan IRC (International Rescue Committee) để làm một số việc, tôi thấy và đã chấp nhận ngay tất cả những điều kiện ra vào của văn phòng để như mình là đôi khi "đang" với tất cả những "tĩnh". "Im lặng" đôi khi không phải là "vàng" mà là đang lơ đãng và tức. Như câu nói của nhà bác học Albert Einstein mà tôi chấp nhận ở đây:

New York, New York

Tác Giả: Tr&#nh H&#i

Thứ Hai, 01 Tháng 11 Năm 2010 18:49

“The world is not dangerous because of those who do harm but because of those who look at it without doing anything.”

M&#t l&#n n&#a t&#i i không th&# nào d&#ch thoát ý câu nói trên. B&#n đ&#c nào có kh&# năng xin vui lòng giúp h&#.